

ณ.ณ.ณ.



# บันทึกข้อความ

สำนักปลัดฯ
เลขที่ ๒๗๔
วันที่ 16 ม.ค. 2567

ส่วนราชการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. พิษณุโลก โทร. ๐-๕๕๙๔-๗๑๑๘ ต่อ ๕๓๐๐

ที่ พล ๕๑๐๒๙/๐๒๕ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)

เรียน รองนายก อบจ. พิษณุโลก, ปลัด อบจ. พิษณุโลก, รองปลัด อบจ. พิษณุโลก และหัวหน้าสำนักปลัดฯ และ ผอ. กองสาธารณสุข

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก จำนวน ๓ ราย ดังนี้

วันที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. นายกษิตติ ม่วงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์

๒. นางสาวพรทิพย์ คำทะลุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์

วันที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ นางปัทมา กรองใจ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ

บัดนี้ การอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ได้เสร็จสิ้นตามกำหนดและผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ความรู้เพิ่มเติมและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมการอบรมฯ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร โดยให้สำนักปลัดฯ มอบหมายบุคลากรในสังกัดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวทางเว็บไซต์ [www.ppao.go.th](http://www.ppao.go.th) หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบจ. พิษณุโลก สำหรับใช้เป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นประโยชน์สำหรับปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป (รายละเอียดตาม QR Code ที่ระบุในส่วนท้ายเอกสารฉบับนี้) อนึ่ง สำหรับ กองสาธารณสุข ให้แจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก



รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ

“องค์กรอัจฉริยะ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นธรรม สู่ความยั่งยืน”